
 

145. löggjafarþing 2015–2016.
Þingskjal 230  —  222. mál.

Fyrirspurn

til fjármála- og efnahagsráðherra um húsnæði St. Jósefsspítala.

Frá Katrínu Júlíusdóttur.

Hverjar eru fyrirætlanir ráðherra varðandi húsnæði St. Jósefsspítala í Hafnarfirði? Kemur
til greina að nýta húsnæðið undir einhverja starfsemi ríkisins eða afhenda Hafnarfjarðarbæ
eignina til umráða líkt og bærinn hefur ítrekað óskað eftir?

 


